



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
15 กุมภาพันธ์ 2563



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

### โรคไวรัสโคโรนา 19

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวไทย, สวท., เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, ทิวทุกช่อง, สปริงนิวส์, nationthailand

-เสนอข่าว นายอนุนิชา ชาญวิฑูรย์ รองนายกฯ และรมว.สร. แถลงข่าวว่า ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม สถานการณ์การระบาดของโรคในไทยอยู่ในลำดับที่ 6 ของโลก มีผู้ป่วยรักษาหายแล้วเดินทางกลับบ้านเพิ่มอีก 1 คน ยอดผู้รักษาหายรวม 13 คน เหลือนอนรักษาในรพ. 20 คน รายที่มีอาการหนักตั้งแต่แรกรับที่สถาบันบำราศนราดูร แพทย์ใช้เครื่อง ECMO ร่วมกับเครื่องช่วยหายใจ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤติจากรพ.ศิริราชร่วมดูแล อาการยังทรงตัว ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองและทหารในพื้นที่สั่งการไม่ให้ชาวจีนข้ามบริเวณจุดข้ามแดนธรรมชาติใกล้ก.อ.แม่สอด จ.ตาก และให้ไปข้ามที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านพรมแดนแม่สอดแทน เพื่อให้ทุกคนได้รับการตรวจคัดกรอง ส่วนผู้โดยสารเรือ Westerdam ที่เทียบท่าประเทศกัมพูชา ขณะนี้มีรายชื่อทั้งหมด ได้ประสาน ตม.และด่านควบคุมโรค ทั้งทางบก เรือ อากาศ คัดกรองผู้เดินทางมาจากกัมพูชา หากพบผู้สงสัยจะนำเข้าระบบป้องกันควบคุมโรค ทั้งนี้ แนะนำการเลือกใช้หน้ากากอนามัยให้เหมาะสม

-บริษัทหัวเว่ยจีน มอบเครื่อง Telemedicine 5 ชุด ให้กับสร.เพื่อเสริมการทำงาน จะนำไปติดตั้งที่สถาบันบำราศนราดูร

-กรณีเรือซีบอร์น โอเวชั่น เทียบท่าเรือเอกชน จ.ภูเก็ต ข้อเท็จจริงคือมีจุดหมายตารางเดินทางผ่านมาพักไทยชั่วคราว ส่วนกรณีผู้โดยสารเรือเวสเตอร์ดัมแวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทย ได้สั่งให้เตรียมวางแผนรองรับ ทั้งทางบก เรือ อากาศ แต่ไม่ถึงขั้นแยก gate เพื่อคัดกรอง เชื่อว่ากัมพูชามีการคัดกรองผู้โดยสารมาระดับหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ ยังเตรียมแผนดูแลคนไทยที่อยู่บนเรือทั้ง 21 คน ที่เตรียมกลับมาด้วย

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ การดูแลผู้โดยสารที่เดินทางมาจากสิงคโปร์และฮ่องกง ได้เตรียมมาตรการคัดกรองตั้งแต่ที่ GATE ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่จำเป็นต้องประกาศยกระดับการคัดกรอง

-นพ.สจจ.สระแก้ว ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมมาตรการคัดกรองผู้โดยสารเรือสำราญเวสเตอร์ดัม ประมาณ 2 พันคน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นชาวจีนและอาจเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านด่านถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ โดยเตรียมรายชื่อผู้โดยสารแล้ว และเปิดช่องทางพิเศษคัดกรองเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการทุกราย

### การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**สื่อที่นำเสนอ :** ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, บางกอกโพสต์, มติชน

-เสนอข่าว รมช. คมนาคม รับฟังมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 ที่การทำเรือแห่งประเทศไทย กำชับให้เพิ่มมาตรการป้องกันที่เข้มงวดและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยตรวจคัดกรองเรือทุกลำ ทุกสัญชาติ และลูกเรือทุกคน

-การบินไทยยกเลิกไฟลท์กรุงเทพฯ-โซล เป็นเวลา 2 เดือน

-ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี เผย นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 17 คน ที่กลับจากมณฑลเหอเป่ย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ได้ครบระยะการเฝ้าระวัง 14 วัน ทุกคนอาการปกติ ขณะทีศ.ปวส.ปี 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีการเรืออยู่ซึ่งพักอยู่กับเพื่อนนักศึกษา 8 คนที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จะครบกำหนดเฝ้าดูอาการและออกจากฐานทัพเรือวันที่ 19 ก.พ. โดยเจ้าหน้าที่สง.คณะกรรมการอาชีวศึกษาจะไปรับกลับบ้าน จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 21 ก.พ. 2563

-กองบัญชาการกองทัพไทย เผย ทหารเกาหลีส่งกำลังพล 300 นายมาร่วมฝึกคอบบร้าโกลด์ ส่วนข้อกังวลกรณีมีกำลังพลจีน 32 นายร่วมการฝึกช่วยเหลือประชาชน ขณะนี้มีทหารจีน 6 นาย พักที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก มีการคัดกรองและเฝ้าสังเกตอาการ ตรวจวัดไข้ทุกวันก่อนไปทำงาน พื้นที่ส่วนรวมมีการทำความสะอาดตลอดเวลา ส่วนอีก 28 นาย จะเดินทางมาถึงไทยวันที่ 22 ก.พ. ที่สนามบินอู่ตะเภา ทุกนายมีการตรวจคัดกรองและมีใบรับรองแพทย์จากประเทศต้นทาง

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

-สำนักข่าวรอยเตอร์ อ้างข้อมูลของ Marine Traffic พบว่าเรือสำราญ AIDAvita อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ลงไปทางใต้ 176 กิโลเมตร โฆษกกรมเจ้าท่าของไทยระบุว่า จะเข้าเทียบท่าแหลมฉบังในคืนวันศุกร์ (14ก.พ.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะขึ้นไปบนเรือเข้าวันเสาร์ (15ก.พ.) เพื่อตรวจสอบสุขภาพก่อนอนุญาตให้ลงจากเรือ จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังเมืองท่าต่างๆ ของเวียดนามวันที่ 16ก.พ. ส่วนเรือสำราญ Norwegian Jade ของบริษัท Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ที่ถูกปฏิเสธโดยเวียดนามเมื่อวันศุกร์ (14ก.พ.) กำลังมุ่งหน้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังเช่นกัน แต่กรมเจ้าท่าไทยไม่ได้ระบุว่าเรือกำลังเข้าเทียบท่า

### Fake news

**สื่อที่นำเสนอ :** ผจก.ออนไลน์

-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ ระบุ ข้อมูลเรื่องการกลั่นหายใจ 10 วินาที หากไม่มีอาการไอ แน่นหน้าอก แสดงว่าไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตรวจสอบกับก.สาธารณสุขแล้ว ไม่มีผลวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่าการใช้วิธีดังกล่าวตรวจสอบการติดเชื้อไวรัส

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โคโรนาได้</p> <p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์โพสทูเดย์, Bangkokbiznews, nation thailand, bangkokpost</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไมเคิล ไรอัน ผอ.โครงการสาธารณสุขฉุกเฉิน WHO แถลงว่า จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาจากการปรับหลักเกณฑ์การวินิจฉัยของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน ที่ให้โรคปอดอักเสบพิจารณาเป็นผู้ติดเชื้อไวรัส ไม่ได้สะท้อนถึงการระบาด</p> <p>-พญ.มารี ปอล เคียนีย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขององค์การอนามัยโลก ชี้ว่า จีนจะเริ่มต้นทดลองยาตัวเดียวกันนี้ในผู้ที่มีอาการป่วยหนักในเร็ว ๆ นี้ แต่กว่าจะรู้ผลว่าใช้ได้หรือไม่ก็ต้องรอราว 2-3 สัปดาห์</p> <p>-ญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มเคลื่อนย้ายผู้โดยสารสูงอายุที่ปลอดโรคโควิด-19 บนเรือโดมอนต์ พรินเซสขึ้นฝั่งเป็นวันแรก ยอดผู้ติดเชื้อบนเรือเพิ่มขึ้นเป็น 218 คน ขณะที่หลายฝ่ายวิตกเกี่ยวกับสุขภาพของผู้โดยสารอายุ 80 ปีขึ้นไปจำนวนหลายร้อยคน</p> <p>-รัสเซีย รพ.โนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ยืนยันพ้องหญิงคนหนึ่งที่หลบหนีจากการกักกันโควิด-19</p> <p>-จีน บ.โซน่า เนชั่นแนล ไบโอเทค กรุ๊ป เผยว่า จีนได้พัฒนาพลาสมาจากผู้ป่วย COVID-19 ที่หายดีแล้ว สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อคนอื่นๆ ขณะนี้มีผู้ป่วยอาการวิกฤตรักษาด้วยวิธีนี้มากกว่า 10 รายแล้ว</p> <p>-ทางการจีนแจ้งเตือนเกี่ยวกับการขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ ส่วนที่เมืองกวางโจวประกาศห้ามประชาชนรับประทานอาหารตามร้านอาหาร ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. ซึ่งเป็นวันแรกของการกลับมาทำงานหลังหยุดเทศกาลตรุษจีน ด้านมณฑลอันฮุย เจียงซู และจีหลิน และเมือง 3 แห่ง ได้แก่ เชียงไฮ้ ฉงชิ่งและหางโจว ใช้มาตรการขึ้นแบล็กลิสต์หรือตัดคะแนนทางสังคมสำหรับคนที่ฝ่าฝืนการกักกันตัวหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อาการป่วย ประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือปิดบังว่าเคยติดต่อกับผู้ป่วยต้องสงสัยและผู้ป่วยยืนยัน โดยมียอดผู้เสียชีวิต 1,542 ราย ผู้ติดเชื้อ 66,492 คน ส่วนผู้ที่หายดีและออกจากรพ. 6,723 คน มีบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตแล้ว 6 ราย และป่วยอีก 1,716 คน</p> <p>-อียิปต์ พบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นรายแรกในประเทศ เป็นชาวต่างชาติ แต่ไม่ได้เปิดเผยสัญชาติของผู้ป่วย</p>	
<p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์ คอลัมน์คุณหมอขอบอก</p> <p>-เสนอว่า แถลงการณ์หรือจุดยืนต่างๆ ของ WHO มีความสำคัญและใช้เป็นแนวทางในการอ้างอิงต่างๆ ในเรื่องสุขภาพ แต่หลังจากยอมรับว่าประเมินความเสี่ยงของไวรัสโคโรนาผิดพลาด ได้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างมาก รวมถึงเมื่อเร็วๆ นี้ องค์การอนามัยโลกยังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบเรื่องเอกสารถามตอบเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากข้อมูลที่ระบุในเอกสารนั้นไม่ถูกต้องหลายประการ</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอว่า เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นจะแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้คนเดินทางไปมาระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลกระบุว่าการติดต่อโรคอยู่ในขอบเขตประมาณ 2 แถวที่นั้งบนเครื่องบิน แต่ผู้โดยสารไม่ได้แค่นั่งประจำอยู่กับที่ ทำให้ความเสี่ยงขยายไปได้กว้างขึ้น ผู้โดยสารจึงต้องดูแลตัวเองอย่างระมัดระวังและไม่ประมาท ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอว่า ขณะนี้ WHO ให้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า โควิด-19 (COVID-19) ย่อมาจาก Corona Virus Disease 2019 แต่ที่สำคัญคือ จนถึงขณะนี้ยังมีสิ่งที่ไม่รู้เกี่ยวกับ โควิด-19 มากมาย ซึ่งเดวิด ฟิสแมน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา ม.โตรอนโต ประเทศแคนาดา ระบุว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนหนึ่งของการระบาด คือ ขั้นตอนที่มีความไม่รู้ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ แม้แต่ในประเทศจีน หรือเฉพาะมณฑลหูเป่ย์ นำไปสู่การตั้งข้อสงสัยที่จีนระบุว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการสามารถแพร่เชื้อได้ เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นการเข้าใจผิด ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเริ่มตั้งข้อสังเกตใหม่ว่าระยะฟักตัวอาจจะเป็น 24 วัน</p>	
<p><b>เหตุการณ์ยิ่ง จ.นครราชสีมา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 7, 9, TNN</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยการดูแลสุขภาพจิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ยิ่ง จ.นครราชสีมา พบผู้ที่มีความเครียดสูงต้องได้รับการดูแลจิตใจอย่างต่อเนื่อง 274 คน เป็นกลุ่มญาติของผู้เสียชีวิต กลุ่มผู้บาดเจ็บและญาติมากที่สุด ได้ดำเนินการครบ 100% แล้ว ส่วนกลุ่มที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ ตัวประกัน กลุ่มผู้อยู่ในห้างเทอร์มินอล 21 และผู้เห็นเหตุการณ์ที่จุดเกิดเหตุอื่นๆ ประมาณ 1,800 คน ได้ตั้งคลินิกหมอใจภาคสนามประจำที่ห้าง จัดผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา พร้อมเวชภัณฑ์ยาจำเป็น และรพ.พยาบาลประจำการ ให้รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯสำรองเตียงรองรับในรายที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสสจ.นครราชสีมา ตรวจสอบคัดกรองความเครียดที่รพ.สต.ทุกแห่ง ให้เหมาะสม ร่วมค้นหาผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์ เพื่อส่งเข้ารับการรักษาประเมินที่รพ.สต. และจัดระบบดูแลรายที่มีอาการรุนแรงต่อเนื่อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ChiangmaiNews</p> <p>-เสนอข่าว สธ. จัดกิจกรรม “กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายร่วมใจ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ รมณรงค์ลดปริมาณฝุ่น PM 2.5” โดยร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ให้นักศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกับทีมจิตอาสา PM 2.5 ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ ให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ปัจจุบันหน่วยงานส่วนกลางของสธ. มีรถยนต์ราชการเครื่องยนต์ดีเซล 420 คัน จะขยายผลไปหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดสธ.ทั่วประเทศ ให้เป็นองค์กรต้นแบบรณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5 ต่อไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ก.อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “รัก..ห่างฝุ่น..อุ่นใจ..ไกลโรค” นำคณะจิตอาสาและผู้บริหาร ร่วมแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กว่า 5,000 ชิ้น ให้กับประชาชนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์ คอลัมน์คุณหมอขอขอบอก</p> <p>-เสนอบทความ นพ.รังสฤษดิ์ กาญจนวณิช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ระบุ ฝุ่นละอองจะมีผลกระทบต่อระบบการหายใจ การอักเสบจาก PM 2.5 ทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย และรุนแรงขึ้นหลายเท่า นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบต่อระบบหลอดเลือด อารมณ์แปรปรวน ความผิดปกติทางจิตแบบซึมเศร้า และมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งของอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะมะเร็งปอด ขณะที่ รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ระบุ ฝุ่น PM 2.5 มีผลกระทบต่อสมองและเส้นเลือดสมอง และระบบประสาท ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง เส้นเลือดสมองเสื่อม และเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง สมองของเด็กจะเหี่ยวเล็กน้อย ส่งผลให้เกิดสมาธิสั้น โดยในชาวเชียงใหม่ หากฝุ่น PM 2.5 รายวันเพิ่มขึ้น 10 มคก./ลบ.ม จะสัมพันธ์ชัดเจนกับจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ภายใน 1 สัปดาห์</p>	
<p><b>จับเครือข่ายอัมบง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ควบคุมตัว 9 ผู้ต้องหาแก๊งอัมบงข้ามชาติ ผ่าครั้งแรก 12 วัน เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผบก.ปคม. เปิดเผยว่า จะมีการประสานกับสธ.ในหลายประเด็น ทั้งการตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ที่พบในบ้านผู้ต้องหา หรือเอกสารการรับฝากครรภ์แม่อัมบง รวมถึงข้อมูลการเข้าตรวจสถานพยาบาลต้องสงสัย 9 แห่ง ซึ่งจะมีการนัดหารืออีกครั้งในวันที่ 17 ก.พ.นี้ นอกจากนี้ จะขยายผลตรวจสอบการเปิดบริษัทบังหน้า สำหรับแม่อัมบงทั้ง 7 คนขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา และจะส่งตัวให้ก.พัฒนาสังคมฯ ดูแลพร้อมทั้งตรวจร่างกายเรื่องการตั้งครรภ์ โดยมีแม่อัมบงส่วนหนึ่งที่ต้องถูกดำเนินคดีเนื่องจากเป็นนายหน้าชักชวนคนอื่นกระทำความผิดด้วย บางส่วนจะพิจารณากันตัวไว้เป็นพยานหากให้การเป็นประโยชน์ในการขยายผลไปสู่การจับกุมตัวการสำคัญ</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว แต่ยังไม่ได้หารือกันในทางกฎหมาย ปกติการอัมบงมีกฎหมายรองรับอยู่ คลินิกเถื่อนที่กระทำเกินข้อจำกัดที่ได้รับอนุญาต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะมีมาตรการจัดการต่อไป</p>	
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 7, 9, TNN</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จะสอบสวนในประเด็นความเกี่ยวข้องกับการรับจ้างอัมบงของคลินิก รพ.และแพทย์ เบื้องต้นพบมีสถานพยาบาลเกี่ยวข้อง 9 แห่ง ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด ซึ่งได้ขออนุญาตรับฝากครรภ์ในกรณีอัมบง ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเจตนากระทำความผิดหรือไม่ ส่วนนายหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เป็นธุระจัดหาในขบวนการอัมบงจะมีความผิดสถานหนักตามพ.ร.บ.อัมบง</p>	
<p><b>รณรงค์ใช้ถุงยางอนามัย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มณฑิณี วสันตอุบุโภคการ รอง ผอ.กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค มอบรางวัลเยาวชนประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยขององค์กรเอชเอฟ และกล่าวว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มวัยรุ่นชายอายุ 15-19 ปี ใช้ถุงยางต่ำลง คาดว่าใช้ประมาณ 45% ทำให้เกิดแนวโน้มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำคัญเพิ่มขึ้น 5 เท่า มากที่สุด คือหนองใน เพิ่มขึ้น 69.7% ส่วนปัญหาตั้งครรถไม่พร้อม พบวัยรุ่นคลอดลูก 35% หรือ 190 คนต่อวัน หรือ 3 คนต่อจังหวัด จึงต้องรณรงค์ให้ใช้ถุงยางแต่การสนับสนุนไม่เพียงพอ โดยต้องมีถุงยาง 105 ล้านชิ้น/ปี ถึงจะเพียงพอ</p>	
<p><b>ถอดแสดงความรัก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว กรมอนามัย แนะนำการสร้างความรักด้วยการกอด ระหว่างคนในครอบครัว เพื่อน และคนรัก ช่วยเติมความรู้สึกรอ้างว่างภายในจิตใจให้ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพดีขึ้น สามารถเยียวยาผู้ป่วยให้มีกำลังใจหายป่วยเร็วขึ้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โรคจากการประกอบอาชีพ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการจัดทำผลิตภัณฑ์วิชาการสำหรับการควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 รวมทั้งจัดทำแผนที่การวิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2565 – 2569</p>	
<p><b>วิwärtsสร้างชาติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า, ChiangmaiNews</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานแถลงข่าวและขับเคลื่อนนโยบายวิwärtsสร้างชาติ “รักเตรียมพร้อม เพื่อครอบครัวคุณภาพ” ประกอบด้วย 1.ชุดความรู้เตรียมความพร้อมสู่พ่อแม่คุณภาพ 2.วิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก 3.บริการตรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ</p>	
<p><b>อาคารอนุรักษ์พลังงาน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนามความร่วมมือกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน สนับสนุน กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาบุคลากรให้ม้องค์ความรู้ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะให้ความร่วมมือในการส่งแบบอาคารก่อสร้างใหม่ หรือการดัดแปลงอาคาร เข้ารับการตรวจประเมิน และรับรองแบบอาคารเพื่อส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน</p>	

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

